

ทางบริษัท มั่นนี้ เซอร์วิสเชส บิสซิเนส จำกัด (Money Services Business Ltd. : MSB) ต้องขอขอบคุณสมาชิกสมาคม แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงิน ตลอดจนผู้ประกอบการอาชีพค้าอาณานิคม เพชรพลอย ทองคำ ผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับนายหน้า หรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ MSB ตั้งแต่เปิดให้บริการเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ในขณะนี้มีลูกค้า และสมาชิกมาร่วมใช้บริการเป็นจำนวนมากนับร้อยรายแล้ว

MSB ได้จัดทำระบบสารสนเทศ หรืออีกนัยหนึ่งคือระบบ MSB-Name Screening System (MSB-NaSS) เพื่อการตรวจสอบ/ประมวลผลความเสี่ยงบุคคลเพื่อสนับสนุนให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วนโดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการสืบค้นแบบ Fuzzy Logic ซึ่งเป็นการสืบค้นแบบตรรกศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ทำให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้งานจะมีความมั่นใจในข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของระบบ MSB-NaSS ในการนำมาใช้ระบุตัวตน/พิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer/Customer Due Diligence : KYC/CDD) ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และด้วยที่ทาง MSB มีความตระหนักในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำระบบ MSB-NaSS ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย

MSB มีพันธกรณีตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้ลูกค้า และสมาชิกของสมาคมการค้าต่างๆที่เข้ามาใช้บริการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีความมั่นใจว่าปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น ในการเข้าใช้บริการจึงมีความจำเป็นต้องทำสัญญาต่อกันในฐานะที่ลูกค้าทุกท่านเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และทาง MSB เองในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่นำมาประมวลผลจึงได้รับความคุ้มครองและเป็นความลับตามกฎหมาย

MSB ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ทีมงานกฎหมาย ทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีมงานบริการ และลูกค้าสัมพันธ์ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ MSB ตลอดจนขอขอบคุณอีกครั้งในความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆจนบรรลุผลสำเร็จด้วยดี นอกจากนี้พันธกิจของ MSB ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลธุรกิจต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายอันเป็นผลดีต่อทางราชการอีกทางหนึ่งด้วย

สมดังวิสัยทัศน์ขององค์กร กล่าวคือ มุ่งมั่น พัฒนา มั่นใจ มั่นคง ปลอดภัย